



ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง

เรื่อง การกำหนดแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้ทราบ ดังนี้

ลำดับที่	กระบวนการงานบริการประชาชน	ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว
๑	การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๔ นาที/ราย
๒	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔ นาที/ราย
๓	การจัดเก็บภาษีป้าย	๔ นาที/ราย
๔	การเบิกเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ชั่วโมง/ราย
๕	การเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ	๔ นาที/ราย
๖	<u>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</u> - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต	๗ วัน/ราย ๓ ชั่วโมง/ราย
๗	<u>การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร</u> - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต	๗ วัน/ราย ๓ ชั่วโมง/ราย
๘	<u>การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร</u> - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต	๗ วัน/ราย ๓ ชั่วโมง/ราย
๙	การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล	๓๐ วัน/ราย
๑๐	การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	๓๐ วัน/ราย
๑๑	การขออนุญาตดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต - ขั้นตอนต่อใบอนุญาต	๓๐ วัน/ราย ๓ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย

ลำดับที่	กระบวนการงานบริการประชาชน	ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว
๑๒	การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๓ ชั่วโมง/ราย
๑๓	การช่วยเหลือสาธารณภัย	ทันทีที่มีการแจ้งเหตุ
๑๔	การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	แจ้งตอบผู้ร้องเรียนภายใน ๗ วัน
๑๕	การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เสียง	๑๕ นาที/ราย
๑๖	งานร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	แจ้งตอบผู้ร้องเรียนภายใน ๑๐ วัน
๑๗	<u>การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</u> - ขออนุญาตใหม่ - ขอต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย
๑๘	การขอจัดตั้งตลาด	๗ วัน/ราย
๑๙	<u>การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร</u> - ขออนุญาตใหม่ - ขอต่อใบอนุญาต	๑๐ วัน/ราย ๗ วัน/ราย
๒๐	<u>การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</u> - ขออนุญาตใหม่ - ต่อใบอนุญาต	๓๐ วัน/ราย ๒๐ วัน/ราย
๒๑	การขออนุญาตกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ - ขออนุญาตใหม่ - ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน/ราย ๑๐ วัน/ราย
๒๒	<u>การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</u> ก. ผู้ขอรับเบี้ยรายใหม่ - ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ - ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานประกอบคำขอ - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ - พิจารณานอมนัดการจ่ายเงิน ข. ผู้ขอรับเบี้ยรายเก่า	๕ นาที/ราย ๔๕ วัน/ราย ๕๐ วัน/ราย ๑ ปี/ราย ๕ นาที/ราย

ลำดับที่	กระบวนการงานบริการประชาชน	ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว
๒๓	<p><u>การขอรับเบี้ยคนพิการ</u></p> <p>ก. ผู้ขอรับเบี้ยรายใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการคนพิการ - ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานประกอบคำขอ - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ - พิจารณานุมัติการจ่ายเงิน <p>ข. ผู้ขอรับเบี้ยรายเก่า</p>	<p>๕ นาที/ราย</p> <p>๔๕ วัน/ราย</p> <p>๕๐ วัน/ราย</p> <p>๑ ปี/ราย</p> <p>๕ นาที/ราย</p>
๒๔	<p><u>การขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์</u></p> <p>ก. ผู้ขอรับเบี้ยรายใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ - ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานประกอบคำขอ - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ - พิจารณานุมัติการจ่ายเงิน <p>ข. ผู้ขอรับเบี้ยรายเก่า</p>	<p>๕ นาที/ราย</p> <p>๔๕ วัน/ราย</p> <p>๕๐ วัน/ราย</p> <p>๑ ปี/ราย</p> <p>๕ นาที/ราย</p>
๒๕	<p><u>การยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอมีบัตรใหม่ - ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ - ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากชำรุด/สูญหาย/มีการแก้ไขข้อมูลสำคัญ 	<p>๓๗ วัน/ราย</p> <p>๓๗ วัน/ราย</p> <p>๓๗ วัน/ราย</p>
๒๖	<p>งานทะเบียนพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ - การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ - การจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการพาณิชย์กิจ - การขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 	<p>๓๐ นาที/ราย</p> <p>๓๐ นาที/ราย</p> <p>๓๐ นาที/ราย</p> <p>๓๐ นาที/ราย</p>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายธัญญา ภาวะเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าบึง